
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนา 
สามัญ  สมัยที่ 1/2563  

เมื่อวันที่   13   มกราคม   2563 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนา 

................................................................. 
รายนามผู้มาประชุม 
   1.  นายชาญ  ยอดเรือน ประธานสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนา 
   2.  นายเทวัลย์        จิตใหญ่ รองประธานสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนา 
   3.  นายศักดา สุริยะวงค ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนาหมู่ที่ 1 
   4.  นายไพบูลย์ บุญตันบุตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนาหมู่ที่ 2 
   5.  นายสุรทัศน์ เป็งยังค า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนาหมู่ที่ 3  
   6.  นางบุญเรือง  เทพสุวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนาหมู่ที่ 4 
         7.  นายเทพฤทธิ์  ชัยเจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนาหมู่ที่ 4 
  8.  นายสวัสดิ์    จับไหว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนาหมู่ที่ 5 
        9.  นางเนตรญา  มีก าไร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนาหมู่ที่ 5 
 10.  นายดนัย  ปราศรัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนาหมู่ที่ 6  
 11.  นายมานพ  ค าลือ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนาหมู่ที่ 7 
 12.  นายสุพรรณ  มีหน้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนาหมู่ที่ 7 
 13.  นายจักรพงษ์  สีน้ าเงิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนาหมู่ที่ 8 
 14.  นายดุสิต  กันไว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนาหมู่ที่ 9 
 15.  นายนิคม     รักสถาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนาหมู่ที่ 9 
 16.  นายประพันธ์  เป่าพิษ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนาหมู่ที่ 10 
 17.  นางศรีแพร  สุภาสืบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนาหมู่ที่ 11 
  18.  นายศรีนวล  ตาทรัพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนาหมู่ที่ 11 
 19.  น.ส.จารุณี   งามสม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนาหมู่ที่ 13 
 20.  นายประสงค์  อูปทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนาหมู่ที่ 13 
 21.  นายเกรียงศักดิ ์ บุญทวี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนาหมู่ที่ 14 
 22.  น.ส.ฉันทนา    เต็มรักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนาหมู่ที่ 14 
 23.  นางผจงลักษณ์   นิตย์สมบูรณ์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนา 
 
รายนามผู้ไม่มาประชุม 
  
                    -ไม่มี 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.  นายอุดม  ชัยเจริญ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนา 
 2.  นายสมชาย ต่อสนิท  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนา 
 3.  นายอรัญญา จันทรวิทุร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนา 
             4.  นายปิยะวุฒิ ศรีไชยวงค์ ผู้อ านวยการกองช่าง   
 5.  นางสรัลดา  แสนมโนวงค์ หัวหน้าส านักปลัด 
 6.  นางมัสลิน   พรหมมี  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 7.  นายอนุชิต  เกษียร  หัวหน้าสวนป่าแม่ทรายค า 
 8.  นายภานุพงศ์ แสงสันต์  ผู้ช่วยสวนป่าแม่ทรายค า 
 9.  นางทองเงิน มีชื่อ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 
 10.  นางบัวผัน หน้าชื่น  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3  
             11.  น.ส.ทิติพร กิติค า  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 12.  น.ส.วริศรา เชื้อกุล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 13.  นางสาวจุรีรัตน ์ ศรีด้วง  คนงานทั่วไป 
 14.  นางอ าไพ  ค าลือ  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  
 15.  น.ส.เจนจิรา ศรีไชยวงค์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนช านาญงาน 
 16.  นายยิ่งยง ปัญญาชัย นักทรัพยากรบุคคล 
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                 เริ่มประชุม  เวลา  09.00  น.  เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมมาพร้อมเป็นองค์ประชุมแล้ว  นางผจงลักษณ์  
นิตย์สมบูรณ์  เลขานุการสภาฯ  ได้เชิญให้ทุกคนเข้าห้องประชุม  จากนั้นจึงเริ่มด าเนินการประชุม  ตามระเบียบ
วาระดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1  :  เรื่อง  ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
นายชาญ  ยอดเรือน 
ประธานสภาฯ 
 

-ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี 2563 
ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในการสักการะ
บริเวณหนองหล่ม   
-ในวันที่ 11 มกราคม 2563 กิจกรรมวันเด็กสมาชิกมาร่วมงานน้อย บางท่าน   
ติดธุระในหมู่บ้าน 
-แจ้งสมาชิกสภาฯลาออก  1 ท่าน  นางทองเงิน  มีชื่อ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนิคมพัฒนา หมู่ที่ 6   

ระเบียบวารที่ 2  :  เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุม 
นายชาญ  ยอดเรือน
ประธานสภาฯ 

-  ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบส าเนารายงานการประชุมที่ได้แจกให้ล่วงหน้าแล้ว   
ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว  หากผู้ใดเห็นว่าควร
แก้ไขถ้อยค าใดให้แจ้งต่อที่ประชุม  หากท่ีประชุมมีมติให้แก้ไขได้  จึงจะสามารถ
ท าได้ 
-สอบถามมีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติม หากไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดขอแก้ไข
เพ่ิมเติมรายงานการประชุม ในระเบียบวาระนี้ ถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการ
ประชุม  

ที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนา   วิสามัญ
สมัยที่  5/2562   

ระเบียบวาระท่ี 3 :  เรื่องกระทู้ถาม 
- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 :  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 4.1  เรื่องก าหนดประชุมสามัญ  ประจ าปี  2563 
นายชาญ  ยอดเรือน 
ประธานสภาฯ 

-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.
2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)) พ.ศ. 2554  ข้อ 20 นอกจากการประชุม
สภาท้องถิ่นครั้งแรกตามข้อ 6  แล้ว  การประชุมสภาท้องถิ่นมี  2  ประเภท  คือ  
(1)  การประชุมสามัญ  (2)  การประชุมวิสามัญ  และ ข้อ 21  การก าหนด
จ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุม
สามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปี
ถัดไป  และระยะเวลาของสมัยประชุมสมัยประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  ให้
ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี  
โดยให้น าความข้อ 11  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้
ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น  พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่
เปิดเผย  ณ  ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในกรณีท่ีไม่ได้ก าหนดสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีไว้  หรือไม่ได้ก าหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก
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ในปีถัดไปไว้  หรือมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจ าปีอ่ืน  
หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้ ประกอบกับ พระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
มาตรา 53 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด ด าเนินในการประชุมวันนี้เพ่ือ
ก าหนดว่าในปี 2563 จะให้การประชุมสมัยสามัญก่ีสมัยขอให้ที่ประชุมเสนอ 

นายเทวัลย์  จิตใหญ่ 
รองประธานสภาฯ 

-  ขอเสนอการประชุมสามัญในปี 2563  ให้มี  4  สมัย   

นายนิคม   รักสถาน 
ส.อบต.หมู่ 9 

-  ผู้รับรอง 

นายดนัย   ปราศรัย 
ส.อบต.หมู่ 6  

-  ผู้รับรอง 

นายชาญ  ยอดเรือน
ประธานสภาฯ 
นางผจงลักษณ์ นิตย์สมบูรณ์ 
เลขานุการสภาฯ 
นายชาญ  ยอดเรือน 
ประธานสภาฯ 

-  มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  หากไม่มีก็ขอมติที่ประชุม 
- ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุมก่อน 
-นับองค์ประชุม  มีครบ 22 คน 
 
-เมื่อองค์ประชุมมีครบ 22 คน ขอมติที่ประชุมให้การประชุมสามัญในปี 2563   
มี  4  สมัย  โปรดยกมือ 

ที่ประชุม -  มีมติเห็นชอบ  22  เสียง  ไม่เห็นชอบ ไม่มี  งดออกเสียง  ไม่มี 
นายชาญ  ยอดเรือน
ประธานสภาฯ 

-  เมื่อที่ประชุมได้มีการก าหนดการประชุมสามัญ  ประจ าปี  2563 ให้มี  4 สมัย
แล้ว  ก็ขอให้เสนอระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญ  แต่ในการประชุม
สามัญสมัยที่ 1  เราได้ก าหนดประชุมแล้วในครั้งนี้  คือ  เริ่มต้นวันที่ 1  มกราคม  
2563  มีก าหนด  15  วัน  ดังนั้นจึงขอให้    ส.อบต.  เสนอวันเริ่มประชุมสามัญ  
ที่เหลืออีก  3  สมัย   

นายเทวัลย์   จิตใหญ่ 
รองประธานสภาฯ 

-  ขอเสนอ 
สมัยที่  2  วันที่  1 – 15  มนีาคม  2563 
สมัยที่  3  วันที่  1 – 15  มถิุนายน  2563 
สมัยที่  4  วันที่  1 – 15  สงิหาคม  2563 

นายนิคม  รักสถาน 
ส.อบต.หมู่ 9 

-  ผู้รับรอง 

นายดนัย  ปราศรัย 
ส.อบต.หมู่ 6 

-  ผู้รับรอง 
 

นายชาญ  ยอดเรือน 
ประธานสภาฯ 
นางผจงลักษณ์ นิตย์สมบูรณ์ 
เลขานุการสภาฯ 

-  มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  หากไม่มีก็ขอมติที่ประชุม 
- ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุมก่อน 
-นับองค์ประชุม  มีครบ 22 คน 
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นายชาญ  ยอดเรือน 
ประธานสภาฯ 

-เมื่อองค์ประชุมมีครบ 22 คน ขอมติที่ประชุมในการก าหนดการประชุมสามัญ 
ประจ าปี 2563 ที่เหลือ 3 สมัย   โปรดยกมือ 
สมัยที่  2  วันที่  1 – 15  มนีาคม  2563 
สมัยที่  3  วันที่  1 – 15  มถิุนายน  2563 
สมัยที่  4  วันที่  1 – 15  สงิหาคม  2563 

ที่ประชุม -  มีมติเห็นชอบ  22  เสียง  ไม่เห็นชอบ ไม่มี  งดออกเสียง  ไม่มี 
นายชาญ  ยอดเรือน 
ประธานสภาฯ 

-  ส าหรับการประชุมประจ าปีสมัยแรกของปี  2564  ขอให้ที่ประชุมก าหนดวัน
เริ่มประชุม  

นายเทวัลย์  จิตใหญ่ 
รองประธานสภาฯ 

-ขอเสนอ การประชุมสมัยแรก พ.ศ.2564 (ปีถัดไป)  วันที่  1 - 15  มกราคม 
2564  

นายดุสิต  กันไว 
ส.อบต.หมู่  9 

-ผู้รับรอง 
 

นายสวัสดิ์  จับไหว 
ส.อบต.หมู่  5 

-ผู้รับรอง 
 

นายชาญ  ยอดเรือน 
ประธานสภาฯ 
นางผจงลักษณ์ นิตย์สมบูรณ์ 
เลขานุการสภาฯ 
นายชาญ   ยอดเรือน 
ประธานสภาฯ 

-  มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  หากไม่มีก็ขอมติที่ประชุม 
 -ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุมก่อน 
-นับองค์ประชุม  มีครบ  22  คน   
 
-เมื่อองค์ประชุมมีครบ 22 คน ขอมติที่ประชุมการประชุมสมัยแรก พ.ศ.2564 
(ปีถัดไป)  วันที่  1 - 15  มกราคม  2564  โปรดยกมือ 

ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ  22  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง   ไม่มี 
 4.2 ขอความเห็นชอบยินยอมรับโอนทรัพย์สิน  จ านวน  2  โครงการ 

-โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านศรีไตรภูมิ
หมู่ที่ 12 – บ้านชัยมงคล หมู่ที่ 2 ต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอเมืองล าปาง 
จังหวัดล าปาง  ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,060 เมตร       
หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,360 ตารางเมตร 
-โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านร่มเย็น 
หมู่ที่ 8 – บ้านร่มไตรรัตน์ หมู่ที่ 9 ต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอเมืองล าปาง 
จังหวัดล าปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,060 เมตร หนา 
0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,360 ตารางเมตร 

นายอุดม  ชัยเจริญ 
นายก อบต.นิคมพัฒนา 

- ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปางที่ ลป 51005/6162 ลงวันที่ 
26 พฤศจิกายน 2562 เรื่องการด าเนินการตามโครงการเสริมผิวจราจรแบบ   
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านศรีไตรภูมิ หมู่ที่ 12 – บ้านชัยมงคล       
หมู่ที่ 2 ต าบลนิคมพัฒนา  อ าเภอเมืองล าปาง  จังหวัดล าปาง  และหนังสือ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปางที่ ลป 51005/6174 ลงวันที่ 26 
พฤศจิกายน  2562  เรื่องการด าเนินการตามโครงการเสริมผิวจราจรแบบ     
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านร่มเย็น หมู่ที่ 8 – บ้านร่มไตรรัตน์ หมู่ที่ 9 
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ต าบลนิคมพัฒนา  อ าเภอเมืองล าปาง  จังหวัดล าปาง  เพื่อให้การด าเนินการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปางเป็นไปอย่างถูกต้อง ประชาชนในท้องถิ่นได้  
รับทราบถึงการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปางและเป็นไปตาม
มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 จึงขอให้
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนาแจ้งยินยอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ล าปางใช้พ้ืนที่เพ่ือด าเนินการตามโครงการ และถือปฏิบัติตามข้อตกลง   เมื่อ
ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปางขอมอบโครงการ
เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านศรีไตรภูมิ หมู่ที่ 12 – 
บ้านชัยมงคล หมู่ที่ 2 และโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อม
ระหว่างบ้านร่มเย็น หมู่ที่ 8 – บ้านร่มไตรรัตน์ หมู่ที่ 9 ต าบลนิคมพัฒนา     
อ าเภอเมืองล าปาง  จังหวัดล าปาง  เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล
นิคมพัฒนา ดูแลบ ารุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สินในกรณีเกิดการช ารุดเสียหาย
เอง ยกเว้นกรณีอยู่ในช่วงค้ าประกันความช ารุดบกพร่อง หากองค์การบริหารส่วน
ต าบลนิคมพัฒนามีความประสงค์จะให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง 
ด าเนินการตามโครงการดังกล่าว ขอให้แจ้งยืนยันความประสงค์ และส่งมอบพ้ืนที่
ก่อสร้างให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง เพ่ือจะได้ด าเนินการต่อไป 
-ขอความเห็นชอบจากสภาฯ เพราะตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
พัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง    
(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 ข้อ 9 การได้ทรัพย์สินที่มีภาระติดพันจะต้องมีภาระ
ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงซ่อมเพราะตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 9) 
พ.ศ.2553 ข้อ 9 การได้ทรัพย์สินที่มีภาระติดพันจะต้องมีภาระค่าใช้จ่ายในการ
บ ารุงซ่อมแซมถนนถ้าเกิดช ารุดเสียหาย  ถ้ารับโอนก็สามารถซ่อมแซมได้ 

นายชาญ  ยอดเรือน 
ประธานสภาฯ 
นางผจงลักษณ์ นิตย์สมบูรณ์ 
เลขานุการสภาฯ 

-มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่  หากไม่มี 
-ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุมก่อน 
-นับองค์ประชุม มีครบ  22 คน 
-ขอมติที่ประชุมผู้ใดเห็นชอบการยินยอมรับโอนทรัพย์สิน  จ านวน  2  โครงการ  
ที่ได้ชี้แจงข้างต้น  โปรดยกมือ 

ที่ประชุม -  มีมติเห็นชอบ  22 เสียง  ไม่เห็นชอบ ไม่มี  งดออกเสียง  ไม่มี 
 4.3  ขอความเห็นชอบว่าด้วยการอนุญาตให้ท าการปลูกสร้างสวนป่าหรือ  

ปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2548 เนือ้ที่รวม 535.47 ไร่ 
เนื่องด้วยใบอนุญาตตามมาตรา 20 มีระยะเวลาก าหนดครั้ง 30 ปี และได้ครบ
ก าหนดใบอนุญาต ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 และในการต่อใบอนุญาตใหม่
จะต้องด าเนินการตามขั้นตอน และแบบฟอร์มที่กรมป่าไม้ก าหนดไว้ ซึ่งใน  
แบบค าขออนุญาตใช้พื้นที่ตามแบบ ปส 29 ส่วนหนึ่งจะต้องแนบหนังสือแสดง
การได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนาด้วย 
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นายชาญ   ยอดเรือน 
ประธานสภาฯ 

-ขอเชิญหัวหน้าส่วนป่าแม่ทรายค าชี้แจง 

นายอนุชิต  เกษียร 
หัวหน้าสวนป่าแม่ทรายค า 

-ตามหนังสืองานสวนป่าแม่ทรายค า ที่ ทส.1408.76/434 ลงวันที่ 27 ธันวาคม
2562  เรื่องขอบรรจุวาระการประชุม ตามหนังสืออนุญาตที่อ้างถึง งานสวนป่า
แม่ทรายค า องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตล าปางองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นหน่วยงานของรัฐ ได้รับ
อนุญาตให้ใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ ในการปลูกสร้างสวนป่า ภายในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าแม่ทรายค า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2510 
และได้ด าเนินการปลูกสร้างสวนป่าตั้งแต่ปี 2514-2535 เนื้อท่ี 18,414.87 ไร่ 
และปลูกตามมาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2528 แปลงปี 
2534 และแปลงปี 2535 เนื้อที่รวม 535.47 ไร่ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 
2534 เป็นต้นมานั้น แต่เนื่องด้วยใบอนุญาตตามมาตรา 20 มีระยะเวลาก าหนด
ครั้งละ 30 ปี และได้ครบก าหนดใบอนุญาต ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 แล้วนั้น 
และในการขอต่อใบอนุญาตใหม่จะต้องด าเนินการตามขั้นตอน และแบบฟอร์มที่
กรมป่าไม้ก าหนดไว้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งในแบบค าขออนุญาตใช้พ้ืนที่ตาม
แบบ ปส 29 ส่วนหนึ่งจะต้องแนบหนังสือแสดงการได้รับความเห็นขอบจากสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย นั้น 
ดังนั้นเพื่อให้การยื่นขออนุญาตมีเอกสารหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ งามสวนป่าแม่
ทรายค าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตล าปาง ซึ่งมีพ้ืนที่อยู่ในเขตต าบล           
นิคมพัฒนา อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ขอบรรจุวาระ
การประชุมสภาฯ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนา ในการประชุมที่จะ    
ถึงในครั้งต่อไปนี้ เพ่ือน าเสนอ ผลการด าเนินงาน เหตุผลความจ าเป็นในการ       
ขออนุญาต และขอให้สภาฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นต่อไปด้วย เพื่อจะได้แนบ   
เป็นเอกสารประกอบในการยื่นขอต่อใบอนุญาตจากกรมป่าไม้ต่อไป  

นายอุดม  ชัยเจริญ 
นายก อบต.นิคมพัฒนา 

-พ้ืนที่ ที่ขออนุญาตเป็นพ้ืนที่เดิมหรือพ้ืนที่ขยาย 

นายอนุชิต  เกษียร 
หัวหน้าสวนป่าแม่ทรายค า 

-เป็นพื้นที่เดิมไม่มีการขยายเขต 

นายดนัย  ปราศรัย 
ส.อบต.หมู่ที่ 6 

-ขอสอบถามการให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับสภาฯ มีผลอย่างไรบ้างในการอนุญาต  
สภาฯต้องรับผิดชอบอะไรบ้าง  และขอสอบถามเก่ียวกับรายละเอียดในแบบฟอร์ม
การขออนุญาต ข้อ 9  ขอให้ชี้แจงด้วย 

นายอนุชิต  เกษียร 
หัวหน้าสวนป่าแม่ทรายค า 

-ขอตอบข้อซักถาม 
ข้อ 9.1 ไม่เป็นพ้ืนที่ป่าซึ่งใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการป่าไม้ ไม่มี
งบประมาณผูกพัน 
ข้อ 9.2 ไม่เป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร 
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ข้อ 9.3 ไม่มีปัญหาพ้ืนที่ใกล้เคียง  สามารถสอบถามหาความจริงได้ 
ข้อ 9.4 ไม่เป็นป่าเสื่อมโทรม ลักษณะเป็นป่าปลูกต่อเนื่อง 

นายชาญ  ยอดเรือน 
ประธานสภาฯ 
นางผจงลักษณ์ นิตย์สมบูรณ์ 
เลขานุการสภาฯ 
นายชาญ  ยอดเรือน 
ประธานสภาฯ 

-มีผู้ใดจะสอบถามอีกหรือไม่  หากไม่มีขอมติที่ประชุม  
-ขอให้เลขานุการสภาฯตรวจนับองค์ประชุมก่อน 
-นับองค์ประชุม  มีครบ  22  คน 
 
-เมื่อองค์ประชุมมีครบ 22 คน ขอมติที่ประชุมขอความเห็นชอบว่าด้วยการ
อนุญาตให้ท าการปลูกสร้างสวนป่าหรือ  ปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ.2548 เนื้อท่ีรวม 535.47 ไร่ เนื่องด้วยใบอนุญาตตามมาตรา  20           
มีระยะเวลาก าหนดครั้ง 30 ปี และได้ครบก าหนดใบอนุญาต ในวันที่ 19 มีนาคม 
2564 และในการต่อใบอนุญาตใหม่จะต้องด าเนินการตามขั้นตอน               
และแบบฟอร์มที่กรมป่าไม้ก าหนดไว้ 

ที่ประชุม -  มีมติเห็นชอบ  22 เสียง  ไม่เห็นชอบ ไม่มี  งดออกเสียง  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ 
นายอุดม  ชัยเจริญ 
นายก อบต.นิคมพัฒนา 

-การด าเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ได้รับ
ความร่วมมือจากผู้น าท้องถิ่น ผู้น าท้องที่ และประชาชนจิตอาสา  ณ จุดบริการ
ประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 
นั้น ต าบลนิคมพัฒนาได้รับมอบใบประกาศนียบัตรจากอ าเภอเนื่องจากไม่มี
อุบัติเหตุในต าบล  ซึ่งทางอ าเภอเมืองล าปางได้มอบให้ 3 ต าบล คือต าบลบุญนาค 
ต าบลบ้านเสด็จ และต าบลนิคมพัฒนา ที่ไม่มีอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
-จะด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่
เกิดข้ึนในพ้ืนที่ ต้นเดือนกุมภาพันธ์จะเชิญท่านและหัวหน้าส่วน เรื่องโครงการ
รณรงค์หมอกควันและไฟป่าอยากท าเป็นภาพร่วมของต าบล อยากให้สมาชิกสภาฯ
เข้าร่วมกิจกรรม 
-ขอขอบคุณในการจัดกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรมที่ผ่านมาด้วย  

นายประสงค์  อูปทอง 
ส.อบต.หมู่ที 13 

-พ้ืนที่บ้านบน  ในหมู่ที่ 13 ยังไม่ชัดเจน คาบเกี่ยว 3 หน่วยงาน การพัฒนา      
ไม่ทั่วถึง เป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานไหน  และพ้ืนที่บางส่วนจะรวมเป็น
พ้ืนที่ของป่าไม้  ขอฝากเรื่องนี้กับผู้บริหารด้วย 

นายปิยะวุฒิ  ศรีไชยวงค์ 
ผอ.กองช่าง 

-ในปี 41  ตามประกาศเป็นขอต าบลบุญนาค  ที่ผ่านมาได้เข้าร่วมกับอ าเภอเมือง
ล าปาง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล     
ก าลังหาแนวทาง แต่ถ้ามีเหตุการณ์ก็จะช่วยเหลือเบื้องต้นก่อน  พื้นที่บ้านบน      
มีการเรียกเก็บค่าเช่าจากนิคมฯ  จึงไม่สามารถพัฒนาได้  จะมีการประชุมระหว่าง
หัวหน้าส่วนกับอ าเภอเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาแนวเขต ระหว่างต าบลนิคมพัฒนา 
ต าบลบุญนาค ต าบลทุ่งฝาย และเทศบาลต้นธงชัย ก าลังแก้ไขกันอยู่  เพราะ     
เขต 10 พื้นที่เกือบทั้งหมดเป็นของต าบลทุ่งฝายจะแก้ให้เป็นของต าบล         
นิคมพัฒนา 
 



 ๙ 

นายเทวัลย์  จิตใหญ่ 
รองประธานสภาฯ 

-ซอยที่ไปหมู่บ้านห้วยฮี  ยังไม่ได้รับการซ่อมแซม ได้ฝากช่างออกส ารวจแล้ว   
อยากให้ซ่อมแซมเพราะถนนช ารุดเสียหายเป็นวงกว้างไปเรื่อย ๆ เป็นพ้ืนที่คาบ
เกี่ยวมีปัญหาทั้งถนนและไฟกิ่ง 

นายนิคม  รักสถาน 
ส.อบต.หมู่ที่ 9 

-เรื่องท่อลอดเหลี่ยมไปถึงไหนแล้ว ซ่อมหรือยัง  เห็นจะท าแล้วแต่ก็เงียบไป     
ถนนทางข้ามสะพาน หมู่ที่ 10 – หมู่ที่ 11  ยังไม่ได้รับถ่ายโอนยังไม่ได้ซ่อม 

นายอุดม  ชัยเจริญ 
นายก อบต.นิคมพัฒนา 

-เดียวจะหาหือเรื่องแนวเขตกับอ าเภอ  น่าจะเป็นสิ่งที่ดีก่อนเลือกตั้งจะต้องแบ่ง
แนวเขตให้ชัดเจน 

นางผจงลักษณ์ นิตย์สมบูรณ์ 
เลขานุการสภาฯ 

-เรื่องท่อลอดเหลี่ยม ได้เชิญผู้รับจ้างแล้ว เนื่องจากติดปัญหาบางอย่าง เดียวจะให้
ช่างแก้ไขก่อน  

นายไพบูลย์  บุญตันบุตร 
ส.อบต.หมู่ที่ 2 

-ถนนหมู่ที่ 2 ไปบ้านท่าส้มป่อย  เป็นเขตของต าบลไหน 

นายปิยะวุฒิ  ศรีไชยวงค์ 
ผอ.กองช่าง 

-ซอย 16 ไปบ้านท่าส้มป่อย จะโอนให้ต าบลบุญนาคดูแล  รับโอนจากชลประทาน 

นายชาญ  ยอดเรือน 
ประธานสภาฯ  

-บัดนี้ การประชุมสภาฯ ได้ด าเนินการจนครบถ้วนตามระเบียบวาระแล้ว เมื่อไม่มี
ท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ เพิ่มเติมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุม รวมทั้งผู้มีเกียรติทุก
ท่าน ที่สละเวลามาร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ ขอปิดการประชุมสภา อบต.
นิคมพัฒนา 

ปิดประชุมเวลา  11.00 น. 
 
 
 
 
 

                                       ลงชื่อ                                                        ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 
                                                      (นางผจงลักษณ์     นิตย์สมบูรณ์) 
                                           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐ 

บันทึกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม : คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ 
รายงานการประชุมฉบับนี้ครบถ้วนถูกต้อง และได้ท าส าเนาให้ที่ประชุมได้ตรวจดูก่อนการประชุมครั้ง
ปัจจุบันแล้ว  โดยสรุปดังนี้ 
1.  รายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 1/2563 (ครั้งที่ 1) นี้  มีจ านวน  10  หน้า  5  ระเบียบวาระ
การประชุม 
2.  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจและประชุมลงมติรับรอง  ในการประชุมคณะกรรมการ     
ตรวจรายงานการประชุมสภาสามัญ  สมัยที่  1/2563 (ครั้งที่ 1) วันที่  13  เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 
 
 
ลงชื่อ.................................................................ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
                  (นายดนัย  ปราศรัย) 
 
ลงชื่อ..................................................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
               (นายเกรียงศักดิ์   บุญทวี) 
 
ลงชื่อ..................................................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                  (นายดุสิต   กันไว) 
 
 
สภา อบต.นิคมพัฒนา  ได้รับรองรายงานการประชุมสภาสามัญ  สมัยที่ 1/2563 (ครั้งที่ 1)               
ในการประชุมสภาสามัญ  สมัยที ่1 /2563 (ครั้งที1่ ) ในวันที่ 13 มกราคม  2563  เป็นการถูกต้องแล้ว 

 
 
 
  ลงชื่อ                                                                  
                                                      (นายชาญ  ยอดเรือน) 
   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนา                     


